



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการและวิดิทัศน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีโครงการ จ้างจัดนิทรรศการและวิดิทัศน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การแสดงสินค้าและนิทรรศการ จัดนิทรรศการและวิดิทัศน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯ (๘๐.๑๔.๑๙.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวธีรนนท์ จิงสุทธีวงษ์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ธีรวุฒิ อระวีพร

(นายธีรวุฒิ อระวีพร)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มพัสดุ โทร. ๑๕๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_fnd @cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๓.๒/๕๓๐๒

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติและลงนามในใบสั่งจ้าง จ้างจัดนิทรรศการและวิดิทัศน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ด้วยท่านอธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบจ้างจัดนิทรรศการและวิดิทัศน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ภายใต้วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือกองคลัง กลุ่มพัสดุ ที่ กษ ๑๑๐๓.๒/๕๓๐๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวธีรนนท์ จิงสุทธิวงษ์ ได้เสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการและวิดิทัศน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้ และได้ต่อรองราคาแล้ว แต่ผู้รับจ้างฯ ยืนยันราคาเดิม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงขออนุมัติจ้างจัดนิทรรศการและวิดิทัศน์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จาก นางสาวธีรนนท์ จิงสุทธิวงษ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาววิรัตน์ กลัดพวง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อนุมัติ ลงนาม

(นายเอกhem สันต์ จันทร์ทนต์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่